



ประกาศเรื่องการสอบวัดผลทักษะเฉพาะทาง 1 สาขาการทำความสะอาดอาคาร (ในประเทศไทย)

องค์กรผู้จัดสอบ: สมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศไทย (JBMA)

1 รายละเอียดโดยสังเขป

การสอบวัดผลทักษะเฉพาะทาง 1 สาขาการทำความสะอาดอาคาร เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทำความสะอาดอาคาร ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับสถานการณ์พนักในญี่ปุ่นที่เรียกว่า “ทักษะเฉพาะทาง” ของสาขาการทำความสะอาดอาคาร งานทำความสะอาดอาคารในญี่ปุ่น หมายถึง งานกำจัดสิ่งสกปรกและรักษาความสะอาดภายในอาคาร เช่น สำนักงาน ศูนย์การค้า และโรงแรม ซึ่งมีผู้คนใช้งานเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น การทำความสะอาดโถงทางเข้า ทางเดิน ห้องน้ำ พื้น ผ้าม่าน ฯลฯ และงานจัดเตียงในโรงแรม หรืองานอื่น ๆ ซึ่งจะแตกต่างจากงานทำความสะอาดบ้านที่ทำความสะอาดตามที่พักอาศัยทั่วไป

2 ระยะเวลาการจัดสอบ

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

3 สถานที่จัดสอบ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) (ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ)

4 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

749 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีผู้บริโภค) (ประมาณ 2,200 เยน)

*รายละเอียดค่าสอบ ค่าสอบ 700 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 49 บาท

*ชำระเงินด้วยการโอนเข้าธนาคารในประเทศไทย ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเอง

*หากมีการชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบแล้ว จะไม่มีการคืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

*สำหรับข้อมูลบัญชีการโอนเงิน จะแจ้งไปยังผู้สมัครสอบทางอีเมล

*เราได้ว่าจ้าง GRESSE JAPAN เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

5 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

อายุ: ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 6 พฤษภาคม 2549

ประวัติการศึกษา: ไม่จำกัด

6 เนื้อหาในการสอบและเกณฑ์การสอบผ่าน

เราจะทำการทดสอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร (การสอบข้อเขียน) และการทดสอบภาคปฏิบัติ

การสอบข้อเขียนจะเป็นการสอบโดยใช้รูปถ่ายและภาพประกอบ

การทดสอบภาคปฏิบัติจะประกอบด้วยงาน 3 งาน (งานที่ 1: งานทำความสะอาดพื้นที่เป็นงานประจำทั่วไป, งาน 2: งานทำความสะอาดพื้นผิวกระจกที่เป็นงานประจำทั่วไป และงาน 3: งานทำความสะอาดโถส้วมแบบตะวันตกที่เป็นงานประจำทุกวัน)

ต้องมีคะแนน 60% ขึ้นไปทั้งการทดสอบการตัดสินใจและการทดสอบภาคปฏิบัติ

*โปรดตรวจสอบข้อสอบภาคปฏิบัติในไฟล์แนบ

7 จำนวนที่รับสมัคร

ประมาณ 200 (ตามลำดับที่สมัคร)

8 ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 11:00 น. ถึง วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 17:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

สมัครทางออนไลน์ <https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu#ph>



9 การประกาศผล

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการสอบทางอีเมลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

10 การออกหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบ

หลังจากได้มีการตกลงทำสัญญาจ้างระหว่างผู้สมัครสอบที่ผ่านการทดสอบกับองค์กรซึ่งรับผู้สมัครสอบเข้าทำงานแล้ว และได้มีการยื่นขอหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง 14,300 เยน (รวมภาษีผู้บริโภครวม 10%) แล้ว จะมีการออกหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบให้ไปยังองค์กรที่รับผู้สมัครสอบเข้าทำงาน

ติดต่อสอบถาม (เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

สมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศไทย (JBMA)
Japan Building Maintenance Association

tokuteiginou@j-bma.or.jp